



เสริมความรู้คู่ความดี สร้างมิตรไมตรีในชุมชน เพื่อให้ประชาชนเป็นสุข

ชาว

ประชาสัมพันธ์...เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

<http://www.prachincity.go.th>

<http://www.facebook.com/prachincity>

ประจำเดือน มกราคม 2558



ปักหมุด

การทำงานทุกสิ่ง...สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ทำ

ให้ผลการงานขับเคลื่อนออกมาด้วยดี คือ ความสามัคคี ช่วงเวลาที่ผ่านมาของการทำงาน ในเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเราจะเห็นว่าการสำเร็จนั้นเกิดจากการร่วมมือร่วมใจและการประสานงานที่ดี ทำให้ผลงานของพวกเรา ออกสู่สายตาของชุมชนด้วยความสวยงามและสำเร็จไปด้วยดี ในปี 2558 นี้ ขอให้พวกเรามีความสุข มีพลังในการทำงาน การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับชุมชนของเราต่อไป...สวัสดีปีใหม่



เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ในคืนวันที่ 31 ธ.ค.57 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันอวยพรปีใหม่ เติมฉลองปีใหม่ โดยมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ , ชุมนอาหารชุมชนและจับฉลากลุ้นรับของขวัญปีใหม่ ในเช้าวันที่ 1 ม.ค.58 ประกอบพิธีทางศาสนา และทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณศาลพระหลักเมือง





เมื่อวันที่ 8 ม.ค.58 กองสาธารณสุขฯ ได้จัดงาน “มหกรรมสุขภาพดี” ขึ้นที่ อาคารหอประชุม รร.เทศบาล 5 โดยมี นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล และชาวชุมชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร



ศูนย์กายภาพบำบัดผู้พิการฯ ให้บริการดูแล ทำกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท โดยนักกายภาพบำบัด รวมถึงให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองและฟื้นฟูความเจ็บป่วย เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองที่บ้าน



ชมรมผู้สูงอายุบ้านไม่รู้โรย ภายใต้การสนับสนุนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสมาชิกชมรมเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 11 ม.ค.58 โดยผู้ที่สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่เป็นสมาชิก จะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าจากครอบครัวและสังคม



เมื่อวันที่ 17 ม.ค.58 คณะตัวแทนจากเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนางสาวจิตรา พรหมชุตติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธี



เมื่อวันที่ 23 ม.ค.58 นายบรรเจ็ด พฤษะศรี รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ



เมื่อวันที่ 23 ม.ค.58 กองสวัสดิการสังคม ได้นำผู้พิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ณ อาคารสุริยบูรพา ค่ายจักรพงษ์ เพื่อร่วมกิจกรรมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการ และให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ แสดงพลังแห่งความเท่าเทียมกันในสังคม



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้ความรู้กับผู้ป่วย ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โดยใช้แนวทางการดำเนินงานที่มีชื่อว่า **“ป้องกันจรรยาชีวิต 7 สี”** ซึ่งมีหลักการดำเนินงาน คือ คัดกรองประชาชน 15-65 ปี และจำแนกเป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย หลังจากนั้นดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลัก **3 อ.**(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) **2 ส.**(สูบบุหรี่ สุรา) โดยใช้กระบวนการสุขภาพศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทั้งในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกติ



นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.58 โดยในงานมีการจับรางวัลแจกเด็กๆ รับประทานอาหารฟรี โดยมีผู้ให้การสนับสนุนจาก ส่วนราชการและเอกชน

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"





เมื่อวันที่ 22 ม.ค.58 นายบุญเกื้อ ปากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ พ่อค้าแม่ค้าตลาดล่าง ร่วมกันทำบุญตลาด ถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุสงฆ์



ตัวแทนจากเทศบาลเมืองปราจีนบุรีร่วมงาน วันยุทธหัตถี พระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558



วันครูแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.58
นายบุญเกื้อปากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรี มอบประกาศนียบัตรหนึ่งแสนครูดี พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติให้ครูในสังกัดเทศบาลเนื่องในวันครูแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากุล)